




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์  
เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

<b>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช</b>	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัน/เดือน/ปี : ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ หัวข้อ : EB ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) EB ๒ ข้อ ๘ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑) หนังสือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ หน่วยงาน Linkภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ <a href="http://www.chulabhornhealth.go.th">www.chulabhornhealth.go.th</a>	
<b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b>  (นายเกียรติพร แก้วกวน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓	<b>ผู้อนุมัติรับรอง</b>  (นายวุฒิชัย แก้วกิม) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
<b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</b>  (นายเกียรติพร แก้วกวน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬารามณ์ โทร ๐ ๗๕๓๐ ๘๑๘๖

ที่ นศ ๑๙๓๒/ ๕๗๗

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอจุฬารามณ์

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬารามณ์ได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) จนถึงไตรมาส ๑ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬารามณ์ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแต่อย่างใด จึงเห็นเห็นควรนำรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ <http://www.chulabhornhealth.go.th/> ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายเกียรติพร แก้วกวน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

☑ ทราบ - อนุมัติ

(นายวสุพัชร์ แก้วกิม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน

สาธารณสุขอำเภอจุฬารามณ์